

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1321**/UBND-VP

Đông Hà, ngày **27** tháng **6** năm 2022

V/v tham mưu dự thảo
Kết luận của BCH Đảng bộ
thành phố Khóa XIII

Kính gửi: Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Công văn số 392-CV/TU ngày 22/6/2022 về việc chuẩn bị dự thảo Kết luận các nội dung trình Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 17, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND TP;
- CVP, PVP, CVVP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sỹ Trọng

KẾT LUẬN
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ
KHÓA XIII
về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Trên cơ sở Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, Hội nghị TW5 (Khoá IX) ngày 8/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; 10 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Ủy ban nhân dân thành phố trình, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã xem xét và cơ bản thống nhất với các nội dung của báo cáo, trong đó nhấn mạnh một số nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Chương trình hành động số 58-CTrHD/TU ngày 21/6/2002 của Thị uỷ Đông Hà (nay là Thành uỷ Đông Hà); đặc biệt sau gần 10 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố có những chuyển biến khá tích cực. Nhận thức trong hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) được nâng lên. Khu vực kinh tế tập thể, HTX, nhất là những năm gần đây có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, từng bước khắc phục được tình trạng khó khăn kéo dài, đến nay trên địa bàn đã có 23 HTX, tăng 05 HTX (trong đó có 20 HTX nông nghiệp, 1 HTX vận tải ô tô và 2 quỹ tín dụng Nhân dân) và hơn 1.100 THT. Hầu hết các HTX đã chuyển đổi hình thức hoạt động theo Luật HTX năm 2012, tất cả các HTX nông nghiệp đã xây dựng lại Điều lệ mới, phương án sản xuất, kinh doanh và củng cố lại thành viên HTX; hoạt động của tổ hợp tác, HTX đã có nhiều chuyển biến tích cực ngày càng đáp ứng nhu cầu của các thành viên, đã xuất hiện một số mô hình kinh tế tập thể, HTX hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho các thành viên.

Bên cạnh các kết quả đạt được, khu vực kinh tế tập thể, HTX vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Công tác tuyên truyền, học tập quán triệt Nghị quyết số 13 - TW5 (Khoá IX) và các chủ trương về đổi mới kinh tế tập thể ở một số địa phương còn thiếu thường xuyên, chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao; một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức về kinh tế tập thể còn chung chung, chưa đánh giá đúng vai trò của kinh tế tập thể, HTX. Phần lớn tổ chức kinh tế tập thể, HTX có quy mô nhỏ. Hầu hết các tổ hợp tác hình thành tự phát, chưa được UBND phường chứng thực, tổ

chức thiếu chặt chẽ nên gặp nhiều khó khăn trong giao dịch kinh tế và không đủ điều kiện để hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Nhiều HTX chưa phát huy và khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, năng lực cạnh tranh hạn chế, thu nhập từ kết quả hoạt động của HTX đem lại cho tập thể và các thành viên tham gia còn thấp; chưa thực sự là “bà đỡ” cho thành viên. Việc thực hiện chuyển đổi hợp tác xã theo Luật HTX năm 2012 còn nhiều vướng mắc, một số HTX có quy mô nhỏ, khả năng huy động vốn góp còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ yếu đang tập trung thực hiện một số dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý HTX chưa đáp ứng yêu cầu,

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN THỜI GIAN TỚI

Để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tập tiếp tục trung thực hiện quyết liệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 13-NQ/TW, Hội nghị TW5 (Khoá IX) ngày 8/3/2002 và Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/03/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và Nhân dân về bản chất của kinh tế tập thể, HTX, nhất là về HTX kiểu mới. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên. Tập trung cụ thể hóa Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 340/QĐ-TTg. Phát triển kinh tế tập thể đa dạng phù hợp với trình độ phát triển các ngành nghề trên địa bàn thành phố; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động HTX trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ cho thành viên, áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của HTX và kinh tế tập thể. Khuyến khích liên doanh, liên kết giữa các HTX với nhau và giữa các HTX với các thành phần kinh tế khác để thực hiện tốt các dịch vụ đầu vào, đầu ra; huy động cổ phần và nguồn vốn của thành viên, không ngừng tăng vốn đầu tư phát triển HTX; phát triển kinh tế tập thể gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tăng cường phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế Tổ hợp tác trên các lĩnh vực. Xây dựng HTX theo nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi giữa các thành viên.

2. Tập trung rà soát, đề xuất, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững. Cân đối và bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước với kinh tế tập thể, HTX phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chính sách đào tạo nghề cho nông dân; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của thành phố.

3. Chú trọng nâng cao năng lực, trình độ cán bộ HTX và cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý HTX đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới; tư vấn hướng dẫn giúp các HTX nâng cao năng lực hoạt động theo Luật HTX. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ HTX. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình kinh tế tập thể, HTX tiên tiến, thành công, hiệu quả. Quan tâm, phát triển các tổ chức, cơ sở đảng, đoàn thể trong tổ chức kinh tế tập thể, HTX. Đẩy mạnh xây dựng, củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả mô hình Tổ hợp tác, phát triển đa dạng về loại hình hoạt động với nhiều qui mô, thích ứng với nền kinh tế thị trường. Hướng dẫn, hỗ trợ các Tổ hợp tác chuyển đổi thành HTX kiểu mới hoặc Tổ hợp tác chuyên sâu; vận động các Tổ hợp tác hiện có đăng ký chứng thực với chính quyền.

4. Ưu tiên tập trung đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, tiếp tục thành lập, phát triển thêm các HTX, tổ hợp tác, coi trọng mở rộng quy mô thành viên, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã, gắn với phát huy vai trò làm chủ, lợi ích của các thành viên, khả năng huy động, tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; nâng cao vai trò chủ thể của các thành viên tham gia. Tập trung đổi mới hoạt động các HTX theo Luật HTX năm 2012; phấn đấu trong thời gian tới, tỷ lệ HTX khá, giỏi đạt 80% trở lên; không có HTX yếu kém; có 02 - 03 HTX điển hình tiên tiến được tỉnh công nhận; 03 - 04 HTX điển hình tiên tiến được thành phố công nhận. Nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đối với các HTX hiện có, bổ sung thêm dịch vụ mới, đa dạng ngành nghề, thu hút lao động, tăng thu nhập cho thành viên và HTX.

5. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong việc thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 13-NQ/TW, Hội nghị TW5 (Khoá IX) ngày 8/3/2002 và Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/03/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kết luận này, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cụ thể hóa để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

2. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện Kết luận.

3. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức quán triệt Kết luận đến Chi bộ Đảng, cán bộ, đảng viên. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ để phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các nội dung của Kết luận.

4. Giao Văn phòng Thành ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận.

Trên đây là kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các nội dung liên quan để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c),
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Thường trực HĐND, UBND thành phố,
- Các Ban Đảng và Văn phòng Thành ủy,
- Cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố,
- Mặt trận và các đoàn thể CT-XH thành phố,
- Các TCCS đảng trực thuộc,
- Các đ/c Thành ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/M THÀNH ỦY
BÍ THƯ**

Nguyễn Chiến Thắng